

# เล่าเรื่องเมื่อจตุรัส

โดย นายสงคร รักชูชื่น

ฉบับที่ 9

วันที่ 8 - 14 มกราคม 2561

ฉบับนี้ต้อนรับวันฉลองวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้คำขวัญวันเด็กไว้ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” มีความหมายที่ต้องการให้เด็กรุ่นใหม่มีความคิดและตัดสินใจเลือกในสิ่งที่เหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลก และใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับของขวัญวันปีใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้โรงเรียนจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่นักเรียน โดยยกเลิกการใช้เครือข่าย MOEnet ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 และให้โรงเรียนเป็นผู้เลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริการที่ดี เพื่อให้สามารถใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าของครูและนักเรียน ข้อมูลล่าสุดในวันที่ 8 มกราคม 2560 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 86 โรงเรียนที่ได้รับการผลกระทบจากการยกเลิกการใช้เครือข่าย MOEnet สามารถติดต่อและขอใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเอกชนได้แล้ว 5 โรงเรียน อยู่ระหว่างติดต่อประสานงาน 67 โรงเรียน และอีก 14 โรงเรียน ยังไม่สามารถตัดสินใจว่าจะใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทใด ก็ฝากพวกเราช่วยดูแลในเรื่องนี้ อย่างจริงจังด้วยนะครับ



สัปดาห์แรกของปีใหม่มีวันทำการ 3 วัน ไปโรงเรียนได้ 3 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านควนปริง 2) โรงเรียนบ้านห้วยม่วง และ 3) โรงเรียนบ้านปะเหลียน ถ้าพิจารณาตามจุดเน้น เรื่องโรงเรียนสะอาดก็ต้องชื่นชมโรงเรียนบ้านห้วยม่วง บรรยากาศนอกห้องเรียนและในห้องเรียนดูสะอาดเป็นระเบียบ อย่างไรก็ตามเราจะช่วยแก้ปัญหาการเก็บสิ่งของที่ไม่จำเป็นในห้องเรียนได้อย่างไร ฝากพวกเราช่วยกันด้วย ด้านความสามารถของครูผู้สอน (ครูมีอาชีพ) ผมประทับใจคุณครูเบญญาดา มลิวัลย์ โรงเรียนบ้านปะเหลียน ขณะผมไปเยี่ยมโรงเรียนกำลังสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โดยให้นักเรียนทดลองการใช้แม่เหล็กดูสิ่งของต่าง ๆ ตามใบกิจกรรมที่ครูได้ออกแบบไว้ นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเป็นกลุ่ม ย้ำอีกครั้งครับว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แต่นักเรียนสามารถทำการทดลองและสรุปผลการทดลองได้ถ้าครูให้โอกาส ส่วนเรื่องขอให้ช่วยกันอย่างละเอียด คือ การตรวจการบ้านของนักเรียน ให้นักถึงกฎการเรียนรู้ของธอร์นได้



# เล่าเรื่องเมื่อจตุรัจ

โดย นายสงคร รักคู่สี่

ฉบับที่ 9

วันที่ 8 - 14 มกราคม 2561

(Thorndike's Theory) ที่ให้ความสำคัญต่อกฎแห่งผล การตรวจการบ้านหากครูตรวจการบ้านโดยไม่ละเอียดรอบคอบมีความผิดพลาด แต่ครูเขียนเครื่องหมายถูกนักเรียนจะเรียนรู้ทันทีว่าสิ่งที่ตนเองทำนั้นถูก ทั้งที่ในความเป็นจริงสิ่งที่ตนเองทำนั้นผิด จุดเน้นนักเรียนเก่งได้พบนักเรียนที่เป็นตัวแทนจังหวัดตรังในรายการแข่งขัน Sport hero วิ่ง 200 เมตร ของโรงเรียนบ้านควนปริง (เด็กหญิงณัฐนิชา เครือสุวรรณ) ซึ่งกำลังลงสนามฝึกซ้อมโดยครูพลศึกษาคนเก่งของโรงเรียนและทราบจากท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนน ไชยเสนีย์ ว่าเด็กหญิงปวรรณรัตน์ รักเกื้อ ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนภาคใต้เข้าแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในระดับชาติครูผู้ฝึกซ้อมก็ได้พาซ้อมในสนามเสมือนจริงที่ตลาดนัดคนเดินหน้าสถานีรถไฟตรัง ก็ถือโอกาสชื่นชมในวิธีการสร้างสรรค์ของคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ส่วนที่โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ผมได้ไปเห็นเคล็ดลับการฝึกนักเรียนเกี่ยวกับการทำหนังสือเล่มเล็กของคุณครูชัชฌา นัครา และคุณครูวิภาวรรณ สมจริง จึงไม่แปลกใจว่าทำไมโรงเรียนบ้านห้วยม่วงจึงสามารถครองแชมป์หนังสือเล่มเล็ก ในระดับภาคใต้ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ปีนี้คุณครูชัชฌา นัครา บอกว่าผู้ปกครองและผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์เพ็ญ ศิริกาญจน์ สนับสนุนเต็มที่ จึงหวังว่าจะได้อันดับที่ดีในการแข่งขันระดับชาติ ส่วนจุดเน้นปฐมวัย ดูเหมือนว่าทั้งสามโรง ได้ดำเนินการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ของเล่นสนามโรงเรียนบ้านห้วยม่วงสีสันสวยงาม มั่นคงแข็งแรง น่าจะช่วยในเรื่องพัฒนาการของนักเรียนด้านร่างกายได้ในระดับหนึ่ง



# เล่าเรื่องเมื่อครั้งที่

โดย นายสงคร รักสุข

ฉบับที่ 9

วันที่ 8 - 14 มกราคม 2561

ท้ายข่าวฉบับนี้ ต้องขอขอบพระคุณโรงเรียนอนุบาลตรังภายใต้การนำของผู้อำนวยการโรงเรียน สนทยา ภัคดีวานิช และคณะครูที่ได้มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนจนกระทั่งการจัดสอบแข่งขันวิชาการ ระดับ นานาชาติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น โดยมี ผู้เข้าสอบรวม 1,560 คน จำแนกเป็นวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา จำนวน 484 คน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 819 คน และวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 257 คน นอกเหนือจาก นี้ต้องขอชื่นชม ผู้อำนวยการวิสุทธิ ชายภัคตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกที่ได้มอบหมายให้ คุณครูสมใจ เสียมไหม คุณครูสุกัลยา เวชสิทธิ์ คุณครูสมจิตร ทิมหลิละ และคุณครูอากร หยงหลัง นำนักเรียน โรงเรียนบ้านสามแยกเกือบ 30 คน มาร่วมแข่งขันทางวิชาการดังกล่าวด้วย รวมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียน ศรศักดิ์ สีนา ที่มาให้กำลังใจแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาวด้วยตนเอง เรื่องนี้เป็นประเด็นที่อธิบายได้ว่า ถ้าฝ่ายบริหารดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง นักเรียนที่อยู่ห่างไกลก็มีโอกาสเหมือนกับนักเรียนในเมือง ไว้พบกัน ใหม่ฉบับหน้า

